

Số: 17 /BC-UBND

Đồ Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn nhận được Công văn số 1891/CAHP-PC07 ngày 18/12/2018 của Công an thành phố Hải Phòng về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Về việc này Ủy ban nhân dân quận báo cáo với nội dung cụ thể như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Quận Đồ Sơn là bán đảo nằm ở phía Đông Nam và cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 20 km, được xác định là địa bàn quan trọng về an ninh quốc phòng và là hướng phòng thủ chính của thành phố Hải Phòng. Quận được thành lập năm 2007 trên cơ sở thị xã Đồ Sơn trước đây và một phần diện tích và dân số của huyện Kiến Thụy theo Nghị định số 145/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ. Diện tích tự nhiên của Quận là 4.237 ha với dân số trên 51.000 người. Địa bàn giáp ranh với Quận Dương Kinh, Huyện Kiến Thụy và được chia thành 7 địa bàn hành chính phường với 76 tổ dân phố. Kinh tế chủ yếu dựa vào kinh doanh dịch vụ du lịch và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp tập trung ở các phường Minh Đức, Hợp Đức, Bàng La.

Trên địa bàn quận tập trung nhiều cơ quan, đơn vị thuộc các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh - quốc phòng của Trung ương, Thành phố như: Trung Đoàn 50, Trạm Rada Hải Quân và các hệ thống hầm ngầm phòng thủ, có 326 cơ quan, xí nghiệp, công ty TNHH, cơ sở kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến công tác PCCC như: Xăng dầu, các chợ, nhà hàng, khách sạn, các khu dân cư, ... Có 257 cơ sở thuộc diện diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong đó có 63 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ thuộc phụ lục II, Nghị định 79/2014/ND-CP; có 179 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như kinh doanh khí gas hóa lỏng, nhà nghỉ, cho thuê lưu trú, dịch vụ cầm đồ... việc sử dụng điện, xăng dầu, hóa chất ở các gia đình, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng tăng về số lượng và quy mô.

Đặc biệt quận Đồ Sơn có 346,6 ha rừng phòng hộ và 178,2 ha rừng ngập mặn: trong đó có 168,4 ha cây thông nhựa, cây Keo đã lớn, lá cây khô và thảm thực bì dây dễ bốc cháy. Đồi rừng đan xen ruộng vườn của nhân dân thường xuyên sản xuất, trồng cây; nhiều địa điểm có phân mộ an táng vào những ngày lễ, tết người thân lên thắp hương, hoá vàng... Nơi đây hàng năm vào dịp lễ, Tết, nghỉ hè có nhiều đoàn khách đến thăm quan du lịch, dã ngoại càng làm tăng thêm nguy cơ cháy rừng.

Từ những đặc điểm tình hình trên, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và công tác phòng, chống cháy rừng nói riêng trên địa bàn quận là hết sức cần thiết.



## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2014-2018

### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay từ khi Luật PCCC có hiệu lực và căn cứ các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã ra quyết định thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC của quận, do đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm trưởng ban và các đồng chí trưởng các ban ngành làm ủy viên.

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa to lớn của công tác phòng cháy chữa cháy, những năm qua, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn luôn coi công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên chỉ đạo sát sao, quyết liệt; thể hiện qua hệ thống các văn bản chỉ đạo điều hành, từ năm 2014 đến 2018 Quận đã ban hành 145 văn bản (năm 2014: 11 văn bản; năm 2015: 25 văn bản; năm 2016: 39 văn bản; năm 2017: 37 văn bản; năm 2018: 33 văn bản) bao gồm các Chỉ thị, Công điện, Thông báo, Công văn chỉ đạo; các kế hoạch phòng cháy chữa cháy hàng năm và kế hoạch, phương án, thông báo phân công lịch trực phòng chống cháy rừng trong từng dịp Lễ, Tết, trong các ngày diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia, thành phố và địa phương, trong các đợt nắng nóng, hanh khô cao điểm; kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy". Công tác chỉ đạo tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, huấn luyện kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; tập trung chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Phong trào "Toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc". Xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Xây dựng và củng cố lực lượng đáp ứng yêu cầu PCCC tại chỗ; trang bị, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy; tăng cường thường trực, tuần tra, canh gác, nhất là thời điểm ban đêm, ngoài giờ làm việc, các ngày nghỉ Lễ, Tết; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra từ khi mới phát sinh.

- Tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy quận Đồ Sơn và tham gia gia Hội thi, Hội thao phòng cháy chữa cháy thành phố

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn về PCCC; yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay sơ hở, thiếu sót mất an toàn và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực

vực PCCC; kiên quyết định chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

## **2. Kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC**

### **2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC**

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho các tầng lớp Nhân dân và cán bộ công chức, viên chức người lao động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Nội dung tuyên truyền về Luật phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền các quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường trong việc tổ chức, điều hành và chỉ đạo các hoạt động cứu nạn cứu hộ; trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong việc tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ; phạm vi, nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy; cơ chế phối hợp của các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ và các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy...

- Thực hiện tuyên truyền về phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và quản lý chặt chẽ việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, qua đó chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về: quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”.

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh quận, Đài truyền thanh các phường; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động trên địa bàn quận về công tác phòng cháy chữa cháy (dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Đào Dâu, Liên hoan du lịch, đợt nóng nắng cao điểm trong tháng 6, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy-04/10” hàng năm...). In và cấp phát băng rôn tuyên truyền phòng chống cháy rừng, PCCC tại các khu vực thường xuyên tập trung đông người, các phường có rừng.

- Tổ chức in 13.120 tờ rơi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy (theo đúng market của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp) giao cho các địa phương trên địa bàn để gửi đến từng hộ gia đình.

- Từ năm 2017 đến năm 2018, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã tổ chức 36 lớp tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về PCCC cho 1785 người. Phối hợp với Trung tâm 1 mở 15 lớp huấn luyện cấp chứng chỉ theo thông tư 66/TT-BCA cho 574 người.

## **2.2. Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC và việc ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn an toàn PCCC**

- Hiện nay trên địa bàn quận Đồ Sơn có 01 Khu công nghiệp Đồ Sơn về cơ bản đã được thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC theo quy định của Pháp luật.

- Một số dự án công trình trên địa bàn quận đã được thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC khi đưa vào sử dụng một thời gian có tình trạng coi nói, thay đổi công năng sử dụng nhưng không thẩm duyệt lại PCCC theo quy định của Nhà nước. Một số dự án công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC nhưng đã được kiểm tra và kiến nghị nhiều lần yêu cầu khắc phục nhưng chủ cơ sở có công văn phản hồi do còn khó khăn về vấn đề tài chính.

## **2.3. Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các vụ cháy, nổ**

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao xây dựng, phê duyệt và thực tập các phương án chữa cháy, phương án xử lý khi xảy ra cháy nổ lớn. Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình... tăng cường việc thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Chỉ đạo Công an quận Đồ Sơn tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, đặc biệt vào các ngày lễ lớn, các sự kiện về chính trị, kinh tế của đất nước, thành phố và của quận. Kịp thời xử lý dập tắt nhanh, không để cháy lan cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại lớn về người và tài sản cho Nhân dân.

- Hiện nay việc bảo đảm các điều kiện phục vụ cho hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn gặp nhiều khó khăn do thiết bị phương tiện chữa cháy còn thiếu và đã quá cũ chưa đảm bảo để phục vụ công tác PCCC. Một số tuyến đường trên địa bàn quận nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy còn gặp nhiều khó khăn như trụ nước chữa cháy thành phố theo tiêu chuẩn cứ 150m một trụ nước chữa cháy nhưng thực tế hiện nay khoảng cách giữa hai trụ nước chữa cháy có thể lên đến 450m. Giao thông phục vụ công tác chữa cháy cũng còn gặp nhiều khó khăn một số tuyến đường do xây dựng từ lâu đời nên rất nhỏ hẹp xe chữa cháy không thể tiếp cận khi có cháy nổ xảy ra trong khu dân cư. Vào các giờ cao điểm hoặc vào mùa lễ hội phương tiện tham gia giao thông đông gây tắc đường làm ảnh hưởng đến việc xe chữa cháy di chuyển trên đường khi tham gia chữa cháy.

## **2.4. Công tác xây dựng lực lượng PCCC**

### **2.4.1. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC**

- Tổ chức xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng cháy chữa cháy tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào phòng cháy, chữa cháy cơ sở và nhân rộng mô hình cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn về phòng cháy, chữa cháy, trên cơ sở đó xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

- Củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng, các đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, tổ chức luyện tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đáp ứng kịp thời

nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, sự cố, tai nạn xảy ra. Đến nay 7/7 phường đã thành lập và kiện toàn Đội dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở; tại các tổ dân phố đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.

- Tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp với điều kiện cụ thể.

#### 2.4.2. Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC

Ủy ban nhân dân quận thường xuyên quan tâm, phối hợp với Cảnh sát PCCC TP, Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan về công tác xây dựng lực lượng PCCC và CNCH từng bước tiến lên chính quy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC trước sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Tính từ năm 2014 đến năm 2018, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của quận có tổng số 58 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 5 (trong đó có 100% CBCS đã được đào tạo cơ bản tại trường Đại học PCCC, ngành Công an, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an).

Đến cuối năm 2018 thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã giải thể và sáp nhập vào Công an quận. Hiện nay trên địa bàn quận lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH gồm Công an quận (12 cán bộ, chiến sỹ) và Đội PCCC&CNCH khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hải Phòng (35 cán bộ, chiến sỹ).

#### 2.5. Công tác bảo đảm kinh phí - tài chính cho hoạt động PCCC; trang bị cơ sở, vật chất, phương tiện PCCC

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân quận đã quan tâm bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn: tuyên truyền, kiểm tra, tập huấn, in tờ rơi, pa nô, mua sắm, sửa chữa trang bị,.... Tổng số kinh phí bố trí, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Kinh phí	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
<i>I</i>	<i>Ngân sách quận</i>	150	150	300	500	650
<i>II</i>	<i>Ngân sách phường</i>					
1	Phường Ngọc Hải	10	10	10	10	10
2	Phường Ngọc Xuyên	10	10	10	10	10
3	Phường Vạn Sơn	10	10	10	10	10
4	Phường Vạn Hương	10	10	10	10	10
5	Phường Bằng La	10	10	10	10	10
6	Phường Minh Đức	10	10	10	10	10
7	Phường Hợp Đức	10	10	10	10	10
<b>Tổng cộng:</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>370</b>	<b>570</b>	<b>720</b>

## **2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về PCCC**

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5, Công an quận đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và các phòng, ban đơn vị thuộc quận tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, cứu nạn, cứu hộ của các đơn vị cơ sở, nhất là tại các địa bàn cơ sở, lĩnh vực trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao.

- Trong năm 2014: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 đã xử lý 19 vụ vi phạm, phạt tiền 25.550.000 đồng. Tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra 29 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn quận, hướng dẫn các cơ sở chấp hành tốt các quy định về PCCC và kinh doanh dịch vụ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm đình chỉ 12 cơ sở chưa đảm bảo các thủ tục giấy phép theo quy định, yêu cầu các chủ cơ sở chỉ được phép hoạt động khi đã đầy đủ các giấy phép kinh doanh. Lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp không đảm bảo quy định về PCCC, phạt tiền 4.000.000 đồng.

- Trong năm 2015: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 đã xử lý 76 vụ vi phạm, phạt tiền 61.950.000 đồng. Đã tham mưu cho UBND quận Đồ Sơn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo Công điện số 967/CD-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý.

- Trong năm 2016, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 817 lượt cơ sở, qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt 107 vụ vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy với số tiền 111.800.000 đồng.

- Trong năm 2017, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 687 lượt cơ sở (356 lượt cơ sở theo Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP) qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt 92 vụ vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy với số tiền 162.500.000 đồng tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2016.

- Trong năm 2018, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 243 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt 03 vụ vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy với số tiền 38.140.000 đồng.

## **3. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân**

### **3.1. Thuận lợi:**

Trong những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương coi trọng và đưa vào nhiệm vụ chính trị thường xuyên; các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến phường đã quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo (chỉ thị, kế hoạch, công văn, thông báo...) thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức huấn

luyện, hướng dẫn cho lực lượng chữa cháy cơ sở các kỹ năng về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh giày da, may mặc, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng...; thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, từ đó nhận thức và ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân về công tác phòng chống cháy nổ ngày càng nâng cao, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy.

Việc kiểm tra, tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và thực hiện đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương quan tâm thực hiện; địa phương tổ chức thành công nhiều nội dung, hoạt động lớn như Hội thao kỹ thuật chữa cháy quận; tổ chức thực tập phương án chữa cháy có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; thành lập các đội tuyển được huấn luyện, luyện tập chu đáo đại diện cho địa phương tham gia Hội thao, Hội thi về phòng cháy chữa cháy thành phố đạt giải cao; triển khai có hiệu quả về xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5) ngày càng được quan tâm hoàn thiện, cán bộ, chiến sĩ đơn vị có trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được quan tâm đầu tư, sẵn sàng chữa cháy nhanh, hiệu quả, các vụ cháy nổ trên địa bàn đều được phát hiện, kịp thời xử lý dập tắt nhanh, không để cháy lan cháy lớn; không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

### **3.2. Khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại**

- Đến nay công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận còn một số bất cập: Bất cập về hệ thống hạ tầng, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; phương tiện, nhân lực tham gia chữa cháy còn hạn chế; ý thức của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc chủ động phòng chống cháy nổ còn chưa cao.

- Công tác triển khai xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu và tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy còn chậm, đến nay địa bàn quận có 07/76 tổ dân phố đảm bảo các tiêu chí, được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công nhận tổ dân phố đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy; 01/04 chợ kiểu mẫu đạt chuẩn an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Các tồn tại của 14 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực chưa được khắc phục dứt điểm.

- Kinh phí đầu tư cho trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng PCCC hạn hẹp. Các cơ sở doanh nghiệp chưa chủ động trong việc đầu tư kinh phí để chuẩn bị phương tiện sẵn sàng đảm bảo chữa cháy khi sự cố xảy ra.

- Trong năm 2018 thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã giải thể và sáp nhập vào Công an quận. Việc giải thể và sáp nhập đã ảnh

hưởng không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng và công việc của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng phòng cháy. Tuy nhiên, bằng ý thức trách nhiệm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của quận vẫn tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

#### **4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy**

*Một là*, công tác PCCC phải xác định là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của toàn thể nhân dân và phải được tiên hành thường xuyên, liên tục, phải tuyên truyền rộng rãi để Luật PCCC đi sâu, đi rộng vào cuộc sống. Nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế nguyên nhân phát sinh cháy, nổ xảy ra với phương châm tại chỗ là chính.

*Hai là*, công tác PCCC và CNCH đòi hỏi phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo ra thế trận toàn dân tham gia PCCC, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép với các chương trình kế hoạch khác, gắn với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan doanh nghiệp, phải kết hợp giữa PCCC, lấy phòng ngừa là chính.

*Ba là*, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy phải gắn với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, để từng bước đưa công tác phòng cháy, chữa cháy vào nề nếp, thường xuyên và có hiệu quả.

*Bốn là*, phải quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng bán chuyên nghiệp đủ về số lượng, đảm bảo hoạt động có chất lượng cao. Thường xuyên quan tâm công tác nhân rộng điển hình trong công tác PCCC, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND các xã, thị trấn, người đứng đầu cơ sở theo nhiệm vụ, chức năng mình cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc chấp hành và xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định của Pháp luật.

*Năm là*, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCC cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

#### **1. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố:**

- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp.

- Tăng cường, bổ sung kinh phí cho các quận huyện và các phường xã trên địa bàn thành phố. Có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho lực lượng bán chuyên trách, dân phòng phòng cháy chữa cháy.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tồn tại của các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực chưa được khắc phục dứt điểm.

#### **2. Đề nghị Công an Thành phố**



- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy cơ sở.

- Quan tâm, chú trọng xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH từng bước tiến lên chính quy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC trước sự phát triển của nền kinh tế xã hội.

- Tiếp tục trang bị các phương tiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Đội PCCC&CNCH khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố đóng quân tại địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn giai đoạn 2014-2018./.

**Nơi nhận:**

- Cảnh sát PCCC TP;
- TT Quận ủy;
- CT, các PCT UBND quận;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Xuân Minh**

**PHỤ LỤC 3**  
**THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC PCCC GIAI ĐOẠN 2014 -2018**  
*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 10/01/2019 của UBND quận Đồ Sơn)*

STT	DANH MỤC THỐNG KÊ	NĂM					TỔNG
		T7/ 2014	2015	2016	2017	T7/ 2018	
<b>1</b>	<b>Số liệu cháy</b>						
1.1	Tổng số (vụ)	16	12	12	28	19	87
1.2	Thiệt hại	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Người chết	0	0	0	01	0	0
1.2.2	Người bị thương	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Tài sản thiệt hại (triệu đồng)	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Diện tích rừng bị cháy (ha)	0	0,7	0,95	0,62	0,67	2,94
<b>2</b>	<b>Công tác tuyên truyền</b>						
2.1	Số lớp tuyên truyền, huấn luyện PCCC&CNCH	13	18	17	25	25	98
2.2	Số người tham gia	415	953	1.053	1.085	1.450	4.990
2.3	Số chuyên mục PCCC phát sóng	02	01	02	04	04	13
2.4	Số tin bài phóng sự,....	02	01	03	25	25	56
2.5	Số pano, khẩu hiệu, khuyến cáo được phát hành	200	250	180	300	150	1.080
<b>3</b>	<b>Công tác chữa cháy</b>						
3.1	Tổng số tin báo cháy	16	12	12	28	19	87
3.2	Số vụ trực tiếp chữa cháy	16	12	12	28	19	87
3.3	Số vụ do lực lượng tại chỗ tự dập tắt	0	0	0	0	0	0
3.4	Số phương án chữa cháy được lập	120	323	47	57	57	604
3.5	Số phương án chữa cháy thực tập	18	35	38	37	35	163
<b>4</b>	<b>Công tác cứu nạn, cứu hộ</b>						
4.1	Tổng số tin báo (vụ)	0	0	0	01	0	01
4.2	Số người được cứu	0	0	0	0	0	0
4.3	Số người chết	0	0	0	0	0	0
4.4	Số người bị thương	0	0	0	0	0	0
4.5	Thiệt hại tài sản	0	0	0	0	0	0
4.6	Số phương án CNCH được lập	0	0	47	57	57	161
4.7	Số phương án CNCH được thực tập	0	0	0	37	35	72
<b>5</b>	<b>Công tác thẩm duyệt PCCC</b>						
5.1	Số dự án, công trình đã thẩm duyệt	0	0	0	0	0	0

5.2	Số dự án, công trình đã nghiệm thu	0	0	0	0	0	0
5.3	Số công trình chưa thẩm duyệt nghiệm thu nhưng đã đưa vào sử dụng	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Công tác kiểm định phương tiện PCCC</b>						
6.1	Số lượng hồ sơ kiểm định phương tiện PCCC	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Công tác xây dựng lực lượng</b>						
<b>7.1</b>	<b>Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC</b>						
7.1.1	Mô hình điểm về PCCC	0	0	0	1	1	02
7.1.2	Điền hình tiên tiến về PCCC	4	4	4	4	4	20
7.1.3	Số đội dân phòng phải thành lập	7	7	7	7	7	35
	Số đội đã thành lập được	7	7	7	7	7	
	Số lượng thành viên	105	105	105	105	105	
7.1.4	Số đội PCCC cơ sở phải thành lập	499	451	526	526	507	
	Số đội đã thành lập được	499	451	526	526	507	
	Số lượng thành viên	2.988	2.755	3.254	3.156	3.042	
7.1.5	Số đội PCCC chuyên ngành phải thành lập	0	0	0	0	0	
	Số đội đã thành lập	0	0	0	0	0	
	Số lượng thành viên	0	0	0	0	0	
<b>7.2</b>	<b>Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC</b>						
<b>7.2.1</b>	<b>Tổ chức</b>						
7.2.1.1	Số phòng CS PCCC thành lập mới	0	0	0	0	0	
7.2.1.2	Số đội CS PCCC thành lập mới	0	0	0	0	0	
7.2.1.3	Số phòng CNCH thành lập mới	0	0	0	0	0	
7.2.1.4	Số đội CNCH thành lập mới	0	0	0	0	0	
<b>7.2.2</b>	<b>Biên chế</b>						
7.2.2.1	Biên chế chính thức	60	58	51	47	43	
7.2.2.2	Công nhân công an	01	01	01	1	1	
7.2.2.3	Chiến sỹ nghĩa vụ	29	24	19	16	9	
7.2.2.4	Số lượng cán bộ làm công tác phòng cháy	10	10	10	9	8	
7.2.2.5	Số lượng cán bộ làm công tác chữa cháy	40	38	31	28	25	
7.2.2.6	Số lượng cán bộ làm công tác CNCH	5	5	5	5	5	
7.2.2.7	Số lái xe chữa cháy	03	03	3	3	3	
<b>7.2.3</b>	<b>Trình độ</b>						
7.2.3.1	Tiến sỹ						
7.2.3.2	Thạc sỹ	01	01	1	1	1	

7.2.3.3	Đại học	11	9	9	9	15	
7.2.3.4	Cao đẳng	0	0				
7.2.3.5	Trung cấp	7	7	8	9	13	
7.2.3.6	Sơ cấp	41	41	23	16	9	
<b>8</b>	<b>Công tác đầu tư cho PCCC&amp;CNCH</b>						
8.1	<i>Số dự án triển khai</i>						
8.2	<i>Kinh phí đầu tư cho công tác PCCC (triệu đồng)</i>						
8.2.1	Nguồn trung ương (triệu đồng)						
8.2.2	Nguồn địa phương (triệu đồng)	220	220	370	570	720	2100
8.2.3	Nguồn khác (triệu đồng)						
8.3	<i>Phân chia theo nội dung đầu tư</i>						
8.3.1	Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện (triệu đồng)						
	Kết quả đầu tư trang bị phương tiện						
8.3.2	Kinh phí đầu tư trụ sở, doanh trại (triệu đồng)						
8.2.3	Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác (triệu đồng)						
<b>9</b>	<b>Công tác thanh tra, kiểm tra PCCC</b>						
9.1	Số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC	499	451	526	526	507	
9.2	Số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ	108	143	143	143	178	
9.3	Số cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc	108	143	143	143	178	
9.4	số cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc	0	0	0	0	0	
9.5	Số đoàn kiểm tra liên ngành	02	02	02	02	01	
9.6	Số lượt kiểm tra cơ sở	754	802	817	687	231	
9.7	Số biên bản kiểm tra được lập	754	802	817	687	231	
9.8	Số tồn tại, thiếu sót						
9.9	Số công văn kiến nghị						
9.10	Số lượt cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động						
<b>10</b>	<b>Công tác điều tra, xử lý</b>						
10.1	<i>Điều tra nguyên nhân vụ cháy</i>						
10.1.1	Số vụ điều tra làm rõ nguyên nhân	16	12	12	28	19	
10.1.2	Số vụ chưa rõ nguyên nhân	0	0	0	0	0	
10.1.3	Số vụ có Quyết định khởi tố vụ án	0	0	0	0	0	
10.1.4	Số người bị truy tố	0	0	0	0	0	

10.1.5	Số vụ chuyên xử phạt VPHC	0	0	0	0	0	
<b>10.2</b>	<b>Xử lý vi phạm về PCCC</b>						
10.2.1	Số biên bản vi phạm đã lập	27	76	107	92	03	305
10.2.2	Tổng số tiền phạt (Triệu đồng)	40.5	61.9	111.8	162.5	38.14	414.84
<b>11</b>	<b>Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học PCCC</b>						
11.1	Số lượng đề tài NCKH cấp nhà nước đã được phê duyệt						
11.2	Số lượng đề tài NCKH cấp Bộ đã được phê duyệt						
11.3	Số lượng đề tài NCKH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt						